



เลขที่ ม.ช.ป. ๑๑๐/๒๕๕๖

มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชน
๓๐๙/๑ หมู่ ๑ ตำบลบ้านดาด
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

๒๖ กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง อนุโมทนาขอบคุณในการจัดโครงการสัมมนา
เจริญพร ประธานคณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ ด่วนที่สุด เลขที่ ม.ช.ป. ๑๐๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน
๒๕๕๖ ถึง บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัด

ตามที่คณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา ได้กรุณาจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ปัญหา
คลื่นวิทยุชุมชนกับความปลอดภัยการจราจรทางอากาศ” เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายนศกนี้ ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตระหนักถึงปัญหาคลื่นความถี่วิทยุชุมชน
รบกวนคลื่นวิทยุที่ใช้งานในกิจการควบคุมจราจรทางอากาศ และให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกัน เพื่อให้สามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างยั่งยืน
ความละเอียดทราบแล้วนั้น

นับเป็นนิมิตหมายที่ดียิ่งที่ที่ประชุมสัมมนาได้รับข้อเท็จจริงจาก บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
จำกัด ว่า ไม่ใช่เพียงคลื่นวิทยุชุมชนเท่านั้นที่รบกวนคลื่นวิทยุการบิน หากรวมถึงคลื่นวิทยุของภาครัฐและ
ของภาคธุรกิจด้วยปรากฏการณ์ตัวอย่างตามภาพและวิดีโอที่นำมาแสดง ซึ่งมูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชน ใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ตระหนักถึงความสำคัญจำเป็น
เพื่อประโยชน์สาธารณะของกิจการวิทยุการบินสำคัญยิ่ง จึงได้ใช้มาตรการเชิงรุกในการเข้าถึงและมีส่วนร่วมใน
การแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของ บวท. ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นมา และ
เพื่อให้หน่วยงานวุฒิสภาของท่านในฐานะตัวแทนประชาชน ได้ร่วมรับรู้เป็นสักขีพยานถึงความจริงใจในการ
แก้ปัญหาที่แท้จริง จึงนำส่งรายชื่อเครือข่ายวิทยุมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ พร้อมรายละเอียดที่อยู่ พิกัด กำลังส่ง
ความสูงเสา อีกครั้งหนึ่ง ไปยังกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยตรง
ตามคำปรารภของท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในที่ประชุมสัมมนา

ทั้งนี้ เพื่อสร้างมิติแห่งความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาการรบกวนวิทยุการบินในเชิงรุกที่
ต้นเหตุอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งกล่าวได้ว่า หนังสือที่ส่งไปยัง บวท. ฉบับนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) เป็น
บันทึกข้อตกลง หรือ MoU (Memorandum of Understanding) ระหว่าง มูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อประชาชนฯ กับ
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สืบเนื่องจากกรรมการส่วนใหญ่ในมูลนิธิสิทธิมนุษยชนฯ เป็นบรรพชิต
จึงถือเอาการรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในภพชาติปัจจุบันเป็นสิ่งสำคัญยิ่งตามพระวินัย และถือเอา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อวิทยุที่ประชาชนเข้าถึงง่ายไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อจักได้กระตุ้นเตือนประชาชน

มิให้ประมาทว้าวเมวในชีวิต ให้มีจิตสำนึกสนใจประพาศติศึลปฏิบัติธรรมยังสุคติภูมิแกัดนในภพชาติต่อ ๆ ไป ซึ่งทุกภาคส่วนควรตระหนักร่วมกันว่าเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าเรื่องอื่นใด ทั้งนี้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแท้จะสัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามพระธรรมและพระวินัยของพระบรมศาสดา ได้มากน้อยเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับคณะกรรมการการคมนาคม วุฒิสภา ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการจราจรทางอากาศของชีวิตในโลกนี้และการจราจรทางอากาศของชีวิตในโลกหน้าของประชาชนและสรรพสัตว์ ให้ได้รับความปลอดภัยสาธารณะอย่างเต็มที่คู่ขนานกันไปตลอดสาย ไม่ว่าต่อชีวิตและทรัพย์สินในชาตินี้ด้วยกิจการวิหุการบิน หรือต่อมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ พรหมโลกสมบัติ และนิพพานสมบัติในชาติต่อไปด้วยกิจการวิหุการทางพุทธศาสนา จึงขอเบิณฑบาต ขอความร่วมมือ และขออนุโมทนาขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

ขอเจริญพรมาพร้อมหนังสือนี้



(พระมหานันต์จิตรต์เกษม รัชมธโร)

กรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน
ทำการแทนประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

นพ. 10/11/26
26 กค 26